

คู่มือออนไลน์

(22 สิงหาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

สิ่งแรกของการพลิกฟื้นดวงชะตาคือ ประองคองกับพี่น้องของตัวเอง

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “สว่าง” เกิดวันที่ 17 ตุลาคม 2508 เวลา 05.01 น. กทม. เพศหญิง

ผมอ่านจดหมาย และดวงชะตาของคุณสว่างแล้ว ก็ได้แต่เอาใจช่วย เพราะคิดว่าคุณสว่างคงจะเจอ เรื่องที่เลวร้ายมากพอสมควรทีเดียว เพราะพื้นชะตาเดิมของคุณอ่อนแอ ทั้งในเรื่องคู่ เรื่องลูก เรื่อง ความเสียหายแบบไม่คาดคิด และ เรื่องพี่น้อง ผมจะพยายามให้ความกระจ่างให้แก่คุณให้มากที่สุดครับ

คำถามที่หนึ่ง ต้องทำอะไรจึงจะสามารถพลิกฟื้นชีวิต และ โชคชะตาได้

ก่อนที่จะตอบคำถาม ผมขอให้ความเห็นของผมก่อนว่า คุณประสบกับปัญหาในชีวิตในหลายๆ เรื่องมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 เรื่อยมาจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540

เป็นช่วง 4 – 5 ปีที่สร้างความเสียหายให้แก่คุณอย่างมาก ทั้งความเสียหายแบบไม่คาดคิดทางการเงิน อาจจะมีคดีความฟ้องร้อง อาจจะมีการทะเลาะกับพี่น้อง และ รวมถึงอาจจะมีปัญหากับคู่ครองหรือ หุ่นส่วนตัว

นอกจากนี้ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ก็ยังเป็นช่วง ที่เกิดความเสียหายกับชีวิตของคุณมาก โดยเฉพาะในเรื่องคู่ครอง และการเงิน

ผมคิดว่า คงจะต้องรอไปจนถึงเดือนตุลาคม ปี 2562 สถานการณ์น่าจะคลี่คลายกว่าที่เป็นอยู่

แต่ถ้าฟังจะรอดคงอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ ผมขอแนะนำให้คุณพยายามประองคองกับพี่น้องของคุณ อะไรที่เคยบาดหมาง ล่วงเกินกันก็ควรจะให้ภัยกัน เพื่อแก้ไขดวงชะตาของคุณที่เสียในเรื่องเหล่านี้

ที่สำคัญก็คือ ต้องพยายามลดความคิดที่สับสน คิดมาก และคิดเป็นทุกข์ ของตัวเองให้มาก ทางที่ดีก็คือ การฝึกฝนปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้สงบ น่าจะเป็นทางที่ช่วยได้

คำถามที่สอง ตามดวงชะตาแล้ว จะสามารถสร้างฐานะจนร่ำรวยได้ไหม และจะสามารถร่ำรวยได้ ถึงระดับไหน

พื้นชะตาเดิมของคุณบอกว่า การเงินของคุณค่อนข้างไม่แน่นอน เปลี่ยนแปรเร็ว และเมื่อมีแล้วก็จะ อาจจะมีหมดไปได้ด้วย จึงไม่ควรดำรงตนในความประมาท

ความประมาทที่ว่านี้ บางครั้งอาจจะไม่ใช่การใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย แต่เกิดจากการขยายการลงทุนออกไปอย่างมากมาย โดยไม่ได้อาศัยพื้นฐานเดิม หรือ ขยายไปมากกว่าพื้นฐานเดิมจะรับได้

เมื่อเกิดความเสียหาย ก็ทำให้จุดตั้งรับของชีวิตเสียหายไปจนพื้นด้วยาก

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562 การเงินของคุณจะดีขึ้น แต่ที่จะร้ายถึงระดับไหนนั้น เป็นเรื่องที่ตอบยาก เพราะผมไม่ทราบว่าคุณเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณนั้น มันมากน้อยขนาดไหน และ กินลึกลงไปในเรื่องของคุณมากน้อยแค่ไหน

ข้อสำคัญก็คือ “การร้ายถึงระดับไหน” มันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคน บางคนมีเงินแสนเดียวก็พอใจแล้ว บางคนมีแสนล้านก็ยังไม่พอใจ และดวงชะตาไม่สามารถจะบอกได้ว่า คุณจะรวยได้กี่ล้านบาท

ผมจึงขอแนะนำให้คุณฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อกล่อมเกลาคใจให้เย็นลง จะได้รู้ว่า บางครั้งเงินก็ไม่ได้สำคัญต่อชีวิตที่สุด หากเรามีเพียงพอที่จะดำรงตนอยู่ได้

คำถามที่สาม ในอนาคต ยังมีโอกาสมีครอบครัว มีลูกไหม และถ้ามีครอบครัวจะมีปัญหาอะไรไหม และถ้าไม่มีครอบครัวแต่หาเด็กมาอุปการะ จะมีปัญหาภายหลังไหม

พิจารณาจากดวงดาวแล้ว หากคุณยังต้องการจะมีคู่อีก ก็สามรถจะเป็นไปได้ และถ้าจะมีก็ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ อาจจะไม่เปิดเผย

แต่ดวงในเรื่องคู่ของคุณค่อนข้างจะประาะบาง และ เสี่ยงกับการล้มเหลวมาก ดังนั้น หากจะมีคู่อีก ก็ขอให้พิจารณาใคร่ครวญให้ถี่ถ้วน ว่าคนที่เลือกเป็นคู่ นั้น เขาจะรับเราได้หรือไม่ ทั้งในเรื่องฐานะการเงิน อายุ อุปนิสัยใจคอ และอื่นๆ และ คุณจะรับเขาได้หรือไม่

ส่วนเรื่องการหาเด็กมาอุปการะ ก็ควรจะพิจารณาให้รอบด้าน และ ยาวไกล ว่าฐานะการเงินของคุณ อายุของคุณ พร้อมหรือไม่ในการจะดูแลส่งเสียให้เขาเล่าเรียน และสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เขาได้

ต้องไม่ลืมนะครับว่า การรับเด็กมาอุปการะเป็นลูกนั้น แตกต่างจากการซื้อหามาเลี้ยงที่บ้านสักตัว เพราะหากคุณไม่พอใจหมา หรือ มีปัญหาทางการเงินไม่สามารถดูแลหมาได้ คุณก็อาจจะทิ้งๆขว้างๆได้ ซึ่งก็ไม่สมควร

แต่คุณจะทำกับเด็กที่คุณรับมาอุปการะไม่ได้ จะเลี้ยงดูแบบทิ้งๆขว้างไม่ได้ อย่างน้อยที่สุด จะเป็นบาปแก่คุณเข้าไปอีก

ส่วนที่คุณถามว่าจะขายของทางเว็บไซต์นั้น ในดวงของคุณบอกว่าจะทำได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญในเรื่องคอมพิวเตอร์ เรื่องสินค้า และการบริหารจัดการของคุณด้วย

ก็ขอให้คุณโชคดีนะครับ หากมีคำถามอะไรก็เขียนมาถามได้ครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณสว่าง ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณเดี่ยว ครับ

